
Ég styð áform um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta Umhverfis- og 
samgöngunefndar.

Mitt álit er að þær miklu samgöngubætur sem framundan eru verði ekki framkvæmanlegar á annan 
sanngjarnari hátt.
Mér finnst ekki sanngjarnt að það verði tekið erlent lán sem allur almenningur þarf að greiða með 
tekjuskatti.
Eðlilegra er að fólk greiði neysluskatta . Fólk greiði fyrir það sem það notar.

Svo ekki valdi neinum misskilningi þá ek ég frekar mikið um þjóðvegi landsins.
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